

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๓๐/๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ รอง ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ บช.น., ภ.๑ - ๙, ศชต., ก., ปส. และ สตม. เร่งรัดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ๔ กลุ่ม ทั้งคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดพิเศษ และความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย โดยเฉพาะหน่วยที่มีผลการปฏิบัติในห้วง ๑๐ เดือนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ของ ตร. โดยให้ รอง ผบช., รอง ผบก. ที่รับผิดชอบลงไปควบคุม กำกับ เร่งรัดการปฏิบัติในห้วง ๒ เดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ตร. กำหนด</p> <p>๒. ปัจจุบันยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ให้หัวหน้าหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเกิดน้ำท่วม เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และในการออกปฏิบัติงานควรแต่งกายให้เหมาะสมและมีการแสดงเครื่องหมายของตำรวจให้ปรากฏเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบด้วย</p> <p>๓. ให้ บช.น., ภ.๑ - ๙ และ ศชต. ดำรงความเข้มในการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยให้ รอง ผบก.น./ภ.จว. ที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ออกตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ และหัวหน้าสถานีตำรวจต้องให้ความสำคัญ ควบคุม กำกับดูแลผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๔. ให้ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี สืบสวนขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ในพื้นที่หมู่บ้านฉะชวา ต.หนองปรือ และให้รายงาน รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) ทราบต่อไป</p> <p>๕. กรณีพบการโพสต์ภาพถ่าย/วิดีโอ, ข้อความ, การถ่ายทอดสด หรือการกระทำใด ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานของตำรวจ ที่อาจส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ ขอให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากการกระทำนั้นเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด และหากการกระทำนั้นประชาชนเป็นผู้กระทำผิดเพื่อต้องการที่จะให้ร้าย สร้างความเสื่อมเสีย หรือลดความน่าเชื่อถือของข้าราชการตำรวจหรือองค์กรของตำรวจ ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดต่อไป</p> <p>๖. ให้ ฝชว.ศปก.ตร. ติดตามความเคลื่อนไหวในกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.) และคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ ที่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ขอให้ตรวจสอบในเชิงลึกว่าเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะใด มีที่มาจากฐานกลุ่มใด และแนวโน้มความเคลื่อนไหวในอนาคตจะมีการดำเนินการอย่างไร แล้วให้รายงาน รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) และ ที่ปรึกษา(ปป ๑๑) ทราบ</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., ปส. และ สตม.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., และ ตชต.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ และ ศชต.</p> <p>ผบช.ภ.๒ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี</p> <p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., ปส., ตชต. และ สตม.</p> <p>ผบช.ส. ฝชว.ศปก.ตร.</p>

พ.ต.อ.

(วิสูตร คูหะมณี)

รอง ผบก.ผก.

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.